

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3845/UBND-TNMT

Triệu Sơn, ngày 17 tháng 11 năm 2016

V/v tham gia ý kiến về việc Công ty TNHH Thương mại Thuận Lợi xin thăm dò, khai thác đất san lấp và thu hồi đất giàu sắt làm PGXM tại xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Công văn số 5365/STNMT-TNKS ngày 07/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị tham gia ý kiến về việc Công ty TNHH Thương mại Thuận Lợi xin thăm dò, khai thác đất san lấp và thu hồi đất giàu sắt làm PGXM tại xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn.

Ngày 10/11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan và UBND huyện Triệu Sơn để kiểm tra thực địa khu đất và xem xét một số vấn đề có liên quan.

Qua kết quả buổi làm việc, căn cứ các loại hồ sơ có liên quan, UBND huyện Triệu Sơn có ý kiến như sau:

- Công ty TNHH Thương mại Thuận Lợi xin thăm dò, khai thác đất san lấp và thu hồi đất giàu sắt làm PGXM tại 02 khu vực thuộc xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn. Tổng diện tích 6,3ha (khu vực 1 là 1,3ha; khu vực 2 là 5 ha).

Nguồn gốc đất là đất lâm nghiệp đã được giao cho hộ gia đình, cá nhân và một phần diện tích do UBND xã Hợp Lý quản lý. Hiện trạng các hộ đang trồng keo.

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Theo quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt, vị trí 02 khu đất trên được giữ nguyên hiện trạng là đất rừng sản xuất.

Tại buổi làm việc, UBND xã Hợp Lý cũng đã thống nhất chủ trương với đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Thuận Lợi được thăm dò, khai thác đất san lấp và thu hồi đất giàu sắt làm PGXM.

Từ những cơ sở trên, UBND huyện thống nhất với đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Thuận Lợi được thăm dò, khai thác đất san lấp và thu hồi đất giàu sắt làm PGXM tại xã Hợp Lý.

UBND huyện Triệu Sơn có ý kiến tham gia về đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Thuận Lợi đề Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện (báo cáo);
- Lưu: VT, TNMT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Xuân Dương**